

เทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือ คืออะไร ?

เทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือ คือเครื่องมือหรือระบบ
ที่ช่วยคนในการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน

เทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือสามารถช่วยคนในการ:

- ดูแลผู้เป็นที่รักอาบน้ำ แต่งตัวและรับประทานอาหาร
- เคลื่อนไหวไปมาได้ปลอดภัยขึ้นและง่ายตายขึ้น
- เปิดกระปุกและเปิดปิดก๊อกน้ำ
- ทำให้ใช้คอมพิวเตอร์ง่ายขึ้นและจอใสบอ่านได้ชัดเจนขึ้น
- ทำให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยส่วนตัวด้วยการใช้ระบบเตือนภัยที่บ้าน
- ทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงใจง่ายขึ้นมาก
- และความคิดอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน



Acknowledgement of funding



LifeTecTM
QUEENSLAND
towards easier living

บริสเบน (Brisbane)

Level One, Reading Newmarket
Cnr Newmarket & Enoggera Roads
PO Box 3241, Newmarket Qld 4051
โทร.: 07 3552 9000 แฟกซ์: 07 3552 9088

ทาวน์สวิลล์ (Townsville)

Shop G-3A, Domain Central, 103 Duckworth Street
PO Box 8280, Garbutt Qld 4814
โทร.: 07 4759 5600 แฟกซ์: 07 4759 5688

โทรราคาท้องถิ่น: 1300 885 886
อีเมล: mail@lifetec.org.au
www.lifetec.org.au



เกี่ยวกับเรา

Thai

ไลฟ์เทควินสแลนด์ (LifeTec Queensland) เป็น
ผู้ให้ข้อมูลและคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญชั้นนำแห่งหนึ่ง
เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือมากมาย
ประเภท ซึ่งจะสามารถช่วยบุคคลแต่ละคนให้สามารถ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และคงไว้ซึ่งความมีอิสระเสรี

วิสัยทัศน์

คนเลือกเทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
กับตนมากที่สุด เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิต
อยู่อย่างอิสระเสรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



ข้อมูล

ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ที่นิวมาร์เก็ตของไลฟ์เทควินสแลนด์มีผลิตภัณฑ์มากกว่า
1,500 รายการ เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมได้สัปดาห์ละหกวัน
ส่วนศูนย์เปิดใหม่ที่ทาวน์สวิลล์ ซึ่งตั้งอยู่ในคอมเพล็กซ์โดเมน เซ็นทรัล
(Domain Central) ที่รู้จักกันแพร่หลายนั้น เปิดเฉพาะวันธรรมดา และ
เป็นที่แสดงผลิตภัณฑ์มากกว่า 500 รายการ

ท่านสามารถติดต่อสอบถาม ไลฟ์เทค ทางโทรศัพท์ได้สัปดาห์ละหกวัน
ที่หมายเลข 1300 885 886 เราสามารถตอบคำถามของท่าน
เสนอทางเลือก ให้ท่าน และส่งข้อมูลไปให้ท่านทางอีเมล
แฟกซ์หรือทางไปรษณีย์ ก็ได้

ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ของไลฟ์เทควินสแลนด์มีวิธีแก้ปัญหาด้วย เทคโนโลยีที่ใ
ความช่วยเหลือมากกว่า 6,000 วิธี ซึ่งท่านจะสามารถเข้าไปอ่านไปดู
ได้ที่เว็บไซต์ของเราวันละ 24 ชั่วโมง สัปดาห์ละเจ็ดวัน นอกจากนี้
ผู้ประกอบการอาชีพทางการดูแลสุขภาพก็สามารถเลือกบอกรับ
เป็นสมาชิก LifeTec.info ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียด
มากกว่าและเติมไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจ

การให้คำปรึกษา*

ไลฟ์เทคให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการอาชีพด้านการ
ดูแลสุขภาพ และองค์กรต่าง ๆ

ผู้ประกอบการอาชีพด้านการดูแลสุขภาพของเรา จะให้วิธีแก้ปัญหาเป็น
รายบุคคล ด้านการเคลื่อนไหว การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การ
ดูแลตนเอง ความบันเทิง การปรับปรุงบ้าน และการดำรงชีวิตประจำวัน
ด้านอื่น ๆ

เราสามารถให้คำปรึกษา ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ของเรา หรือในฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โปรดติดต่อ
เพื่อนัดกับเรา หรือเพื่อหาว่า เราจะไปเยี่ยมเยียนแล้ว ๆ บ้านท่านเมื่อไร

*อาจมีเกณฑ์ในการมีสิทธิรับบริการบางอย่างของเรา และการให้คำ
ปรึกษาบางอย่างอาจมีค่าธรรมเนียมด้วย โปรดติดต่อเรา เพื่อคุยกัน
ว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างสำหรับท่าน



การศึกษา

ไลฟ์เทค ให้การศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการพูด
แสดงผลิตภัณฑ์และสาธิตวิธีใช้เทคโนโลยีที่ให้ความช่วยเหลือ
ให้กับกลุ่มคนในชุมชนและการแสดงสินค้าที่รัฐควีนส์แลนด์
ตามปกติ ไลฟ์เทคจะไปแสดงการใช้ตามโรงเรียน กลุ่มผู้สูงอายุ
ที่รักษาสุขภาพ ธุรกิจต่าง ๆ และให้นักศึกษาสถาบันเทพและ
มหาวิทยาลัยดู

นอกจากนี้ เรายังจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ แบบอินเทอร์แอคทีฟและการลงมือปฏิบัติอีกด้วย

ตรวจดูปฏิทินงานแสดงและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของเรา
ได้ที่เว็บไซต์ www.lifetec.org.au.